

## เครือข่ายและการดูแลสุขภาพเด็กบ้านสงขลา

วันที่ 7 เมษายน ของทุกปีเป็น "วันอนามัยโลก" (World Health Day) ซึ่งเป็นวันที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ปรารถนาให้ประชาชนและทุกภาคส่วนของสังคม ตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพ ทั้งมิติการควบคุม ป้องกัน แก้ไขปัญหาสุขภาพ และส่งเสริมสุขภาพ

วัยเด็กเป็นช่วงวัยสำคัญในการสร้างฐานรากสำคัญของชีวิต โดยเฉพาะด้านสุขภาพ เนื่องจากเป็น ช่วงวัยที่มีการเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จึงจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญกับการส่งเสริม ป้องกัน และรักษาสุขภาพในวัยเด็ก

ทั้งนี้ ประชากรวัยเด็ก เป็นกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงานของสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา

ซึ่งมีภารกิจในการให้การอุปการะเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กที่จำเป็นต้องได้รับการสงเคราะห์ โดยให้การเลี้ยงดูเด็กหญิงอายุแรกเกิดถึง 18 ปี และเด็กชายอายุแรกเกิดถึง 6 ปี รวมถึงเด็กติดเชื้อ HIV ทั้งชายและหญิง

ดังนั้น ด้วยภารกิจการดูแลเด็กในช่วงวัยที่หลากหลาย และมีเด็กในความอุปการะเป็นจำนวนมาก การดำเนินงานจึงให้ความสำคัญและใส่ใจกับสุขภาพทางกาย จิต และพัฒนาการของเด็กแต่ละคนเพื่อให้บุคลากรเจ้าหน้าที่บ้านสงขลา รวมถึงเด็กในความอุปการะตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพ ในปีงบประมาณ 2566 บ้านสงขลาจึงได้จัดกิจกรรมเพื่อดูแลเสริมสร้าง ควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสุขภาพในเด็กที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก หรือวัคซีน HPV ชนิด 9 สายพันธุ์ (Human Papillomavirus 9-valent Vaccine) ให้แก่เด็กหญิงอายุ 9 – 14 ปี จำนวน 18 คน และ 15 ปีขึ้นไป จำนวน 1 คนทั้งนี้ การได้รับวัคซีนก่อนการมีเพศสัมพันธ์ ครั้งแรก และร่างกายอยู่ในวัยที่สร้างภูมิคุ้มกันได้ดีจะทำให้ได้รับประสิทธิภาพจากวัคซีนสูงสุด ผู้ที่มีเพศสัมพันธ์แล้วก็สามารถฉีดวัคซีนได้ แต่

ประสิทธิภาพอาจจะลดลงและได้ผลดีไม่เท่ากับผู้ที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์

นอกจากนี้ ยังได้มีกิจกรรมส่งเสริมการเข้าถึงบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเพื่อ การมองเห็นให้กับเด็กที่มีปัญหาด้านสายตา ผิด ปกติ และการดูแลสุขภาพช่องปาก ปีงบประมาณ 2566 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 จังหวัดสงขลา และโรงพยาบาลสงขลา กลุ่มเป้าหมาย คือเด็กในความอุปการะ อายุ 3 – 11 ปี จำนวน 99 คน และ 12 ปีขึ้นไป จำนวน 12 คน โดยมีทีมจักษุแพทย์ดำเนินการตรวจคัดกรองสายตาในเด็ก และทันตภิบาลในการให้ความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพช่องปากอย่างถูกวิธี

อีกทั้ง บ้านสงขลายังได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลสงขลาออกหน่วยเคลื่อนที่เชิงรุกฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 (เข็มกระตุ้น) ให้แก่เด็กในความอุปการะ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กอายุตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 18 ปี รวมถึงเจ้าหน้าที่บ้านสงขลาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ 2565 – ปัจจุบัน บ้านสงขลายังคงดำเนินการแสวงหาเครือข่ายทางด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อให้องค์ความรู้และบริการในการดูแลเด็กในความอุปการะ ให้เติบโตอย่างแข็งแรง สมบูรณ์ และมีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัย